

DAEs

Dynamic Asian Economies

หมายถึง กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย

DDU

Delivered Duty Unpaid

หมายถึง ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในราชอาณาจักร โดยผู้ขายต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงภัยทั้งปวงในการขนส่งนั้น ตั้งแต่ประเทศผู้ขายจนถึงสถานที่ดังกล่าว แต่ไม่รวมค่าอากร ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทางราชการ อันเนื่องจากการนำของเข้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากผู้ซื้อไม่สามารถนำของออกจากศุลกากรได้ทันเวลา

De minimis

หมายถึง จำนวนที่น้อยมากจนไม่เข้ามาประกอบการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้า เช่น วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าจะไม่ถูกนำมาพิจารณา ถ้าวัตถุดิบนั้นมียอดรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของสินค้านั้น โดยมูลค่าหรือน้ำหนักหรือปริมาตรตามที่กำหนด

Debt Crisis

หมายถึง วิกฤตการณ์ชำระหนี้ สถานการณ์ที่รัฐบาลบางประเทศ เช่น บราซิล เม็กซิโก และประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าอื่นๆ เป็นหนี้มากกว่าความสามารถของระบบเศรษฐกิจที่จะชำระคืนได้ ทำให้เกิดหนี้สะสมอย่างน่าวิตก



Deficiency payment

หมายถึง การอุดหนุนภายในรัฐบาลประเภทหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จ่ายให้กับผู้ผลิตขึ้นกับความแตกต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (target price) และราคาภายในประเทศ (domestic price) หรือ อัตราการกู้ยืม (loan rate) แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

Devaluation

หมายถึง การลดค่าเงินเมื่อเทียบกับทองคำ หรือเป็นภาวะการขึ้นราคาของเงินตราต่างประเทศ หรือการปรับอัตราแลกเปลี่ยนทางการให้สูงขึ้นในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ จะมีผลทำให้สินค้าออกของประเทศนั้นราคาถูกลง แต่สินค้าเข้ามีราคาสูงขึ้น เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาดุลการชำระเงิน

Development Bank

หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความเสี่ยงในการให้สินเชื่อประเภทที่สถาบันการเงินอื่นๆ ยังไม่พร้อมที่จะรับได้

Dialogue Partners

หมายถึง ประเทศคู่เจรจากับประเทศในกลุ่ม ASEAN ซึ่งได้แก่ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐฯ ปากีสถาน CER+3 (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) UNDP (ม.ย. 2550)

Direct Payment

หมายถึง มาตรการอุดหนุนภายในประเทศของรัฐที่ให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยตรง

Discount rate Policy

หมายถึง การกำหนดราคาซื้อลด เป็นเครื่องมือของธนาคารกลาง ในการควบคุมปริมาณเงิน โดยอัตราซื้อลดหรืออัตราธนาคาร (Bank rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงเงินสดสำรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์

Discriminatory Tariff

หมายถึง อากรเลือกปฏิบัติที่เก็บภาษีนำเข้าจากประเทศหนึ่ง สูงกว่าอีกประเทศหนึ่ง การกระทำเช่นนี้เป็นการละเมิด MFN และเป็นข้อห้ามของสมาชิก WTO ยกเว้นในกรณีพิเศษ เช่น ภาษีอากรต่อต้านการทุ่มตลาด

Doha Development Agenda

หมายถึง การเจรจารอบใหม่ของ WTO เริ่มขึ้นเมื่อการประชุม ระดับรัฐมนตรีของ WTO ครั้งที่ 4 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยมีสาระการเจรจาครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดสินค้าและบริการ และการปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้าให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น โดยมุ่งให้ผลการเจรจาสะท้อนถึงมิติด้านการพัฒนาด้วย ทั้งนี้ สมาชิก WTO มีเป้าหมายที่จะให้การเจรจาเสร็จสิ้นภายในปี 2547 แต่ถึงปัจจุบัน (มิ.ย. 2550) การเจรจาก็ยังไม่สามารถสรุปผลได้

Domestic Content Protection

หมายถึง การใช้นโยบายทางการค้า เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปัจจัยในการผลิตภายในประเทศ ทำได้ทั้งในแบบของการผลิตโดยตรง หรือผ่านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

Domestic content requirement

หมายถึง ข้อกำหนดให้สินค้าที่จะนำมาขายในประเทศจะต้องมีมูลค่าสินค้าภายในประเทศในระดับหนึ่ง เช่น หากจะนำรถยนต์มาขายในประเทศไทย จะต้องต้องมีมูลค่าสินค้าวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยในระดับหนึ่ง

Domestic Support

หมายถึง การอุดหนุน หรือมาตรการใดๆ หรือ internal support ที่เป็นการช่วยเหลือผู้ผลิต/เกษตรกรในด้านการรักษา ระดับราคา

Double transformation

หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดให้สินค้าต้องผ่านการแปลงสภาพอย่างเพียงพอ การแปลงสภาพสินค้าสองครั้งจึงจะถือว่าได้ถิ่นกำเนิดสินค้า

DTP

Declared transaction price

หมายถึง ราคาซื้อขายของสินค้าที่นำเข้าที่ผู้นำเข้าสำแดง เป็นราคาสินค้านำเข้าที่ผู้นำเข้าสำแดงเพื่อใช้ในการประเมินภาษีศุลกากร โดยราคาดังกล่าวจะต้องเป็นราคาตามที่ผู้นำเข้าได้จ่ายไปจริงให้ผู้ขายหรือผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งราคาซื้อขายนี้จะต้องรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือต้นทุนต่างๆ ที่ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระ เช่น ค่านายหน้าจากการขาย ค่าภษณะบรรจุ รวมทั้งค่าวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ เครื่องมือ แม่พิมพ์ แบบพิมพ์ ของใช้สิ้นเปลือง และแบบแปลน ภาพร่างที่ผู้ซื้อสินค้าจัดหาไปให้ผู้ขายหรือผู้ผลิตโดย

ไม่คิดราคาหรือลดราคาให้ นอกจากนี้ยังให้รวมค่าใบอนุญาต
ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ที่ผู้ซื้อจ่ายให้ผู้ขายหรือให้กับบุคคลที่สามด้วย
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ศุลกากรจะรับราคาซื้อขายดังกล่าว ดังนี้

- (1) ไม่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายหรือใช้ของผู้ซื้อ
- (2) ต้องไม่ขึ้นกับเงื่อนไขหรือผลตอบแทนที่ทำให้ไม่สามารถ
กำหนดราคาของที่กำลังประเมินอยู่
- (3) ต้องไม่มีส่วนใดๆ ของเงินได้อันเนื่องมาจากการขายหรือ
การใช้ของผู้ซื้อ มีผลเพิ่มพูนให้ ผู้ขายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- (4) ผู้ซื้อและผู้ขายต้องไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่มี
ผลกระทบต่อราคาซื้อขาย

Dumping

หมายถึง การทุ่มตลาด เป็นการที่ผู้ส่งออกของประเทศหนึ่งส่ง
สินค้าออกไปจำหน่ายในประเทศของตนหรือในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน
การผลิตส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศ (Export Price) ในราคา
ที่ต่ำกว่าราคาที่ขายภายในประเทศของตน (Normal Value)

Duty Drawback Scheme

หมายถึง รูปแบบหนึ่งของภาษีที่เก็บกับสินค้าข้ามพรมแดน โดย
จะได้รับการคืนภาษีสินค้านำเข้าเมื่อสินค้านั้นถูกนำมาส่งออกต่อ
(re-export) โดยอาจจะคืนเต็มจำนวนหรืออาจคืนเป็นเพียงบางส่วน
แนวคิดหลักคือ การพยายามที่จะลดภาระของผู้ส่งออกใน
ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาระดับภาษีที่จะทำให้มีรายได้หรือ
เพื่อเป็นมาตรการปกป้องทางการค้า มีความหมายเหมือนกับคำว่า
Temporary Admission